



Thái Bình

Chủ nhật

SỐ 654
Chủ nhật
Ngày 12 - 7 - 2020

CƠ QUAN CỦA ĐẢNG BỘ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TỈNH THÁI BÌNH
TIẾNG NÓI CỦA ĐẢNG BỘ, CHÍNH QUYỀN VÀ NHÂN DÂN THÁI BÌNH

TÒA SOẠN:
13 LÝ THƯỜNG KIỆT - THÀNH PHỐ THÁI BÌNH
ĐT: 0227.3731.308 - 0227.3733.958 - 0227.3735.544
BÁO THÁI BÌNH ĐIỆN TỬ: www.baothaibinh.com.vn
EMAIL: toasoan@baothaibinh.com.vn

TIẾN TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XX, NHIỆM KỲ 2020 - 2025

Kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XVI thành công tốt đẹp

■ 27 nghị quyết thông qua tại kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XVI



Đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua nghị quyết tại kỳ họp.

Ảnh: THÀNH TÂM

Trong phiên họp sáng ngày 11/7, dưới sự điều hành của đồng chí Đàm Văn Vượng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực phụ trách hoạt động của HĐND tỉnh, HĐND tỉnh làm việc tại hội trường thực hiện nội dung thảo luận và thực hiện một số nội dung quan trọng khác. Các đồng chí: Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy; lãnh đạo UBND tỉnh dự phiên họp.

Trong phiên thảo luận tại hội trường, các đại biểu đã thảo luận về các vấn đề: Cơ sở của ngành Giáo dục tham mưu lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 năm học 2020 - 2021; triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018 và chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2020 tại tỉnh Thái Bình và làm rõ căn cứ, cơ sở, nội dung cơ

bản các tờ trình mà ngành tham mưu cho UBND tỉnh tại kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XVI. Kết quả thực hiện hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; kết quả thực hiện chính sách người có công với cách mạng năm 2019 - 2020; kết quả và chất lượng công tác đào tạo nghề cho lao động trên địa bàn tỉnh Thái Bình và giải pháp tháo gỡ khó khăn trong thời gian tới. Một số vấn đề liên quan đến quy trình đấu giá đất hiện nay; thực trạng, khó khăn, vướng mắc và giải pháp trong thời gian tới. Công tác xây dựng nông thôn mới tỉnh Thái Bình đến tháng 6/2020; kế hoạch, lộ trình, giải pháp xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu trong thời gian tới và công tác tham mưu của ngành về cơ chế, chính sách hỗ trợ xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội

(Xem tiếp trang 4)

PHƯƠNG CHI - ĐÀO QUYÊN

Chung sức, đồng lòng, quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2020

(Phát biểu của đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tại kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021)



Kính thưa đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy!

Kính thưa Đoàn chủ tọa kỳ họp!

Kính thưa các vị đại biểu Quốc hội, các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh!

Kính thưa quý vị đại biểu!

Kính thưa các vị cử tri và nhân dân trong tỉnh!

Tại kỳ họp thứ 10, UBND tỉnh đã trình HĐND tỉnh khóa XVI 11 báo cáo, 21 tờ trình theo dự kiến nội dung chương trình làm việc. Qua thảo luận tại tổ, tại hội trường, các vị đại biểu đã có những ý kiến phát biểu sâu sắc, phân tích, đánh giá khách quan, toàn diện những kết quả đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2020, thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân. Đồng thời, các vị đại biểu cũng đã phản ánh, kiến nghị những khó khăn, vướng mắc, những vấn đề cử tri quan tâm và tham gia đóng góp ý kiến để UBND tỉnh

tập trung chỉ đạo thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2020 đã đề ra. Thay mặt UBND tỉnh, tôi xin trân trọng cảm ơn và nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, của Thường trực HĐND tỉnh và các ban của HĐND tỉnh, các vị đại biểu HĐND tỉnh, các cử tri và các đại biểu khách mời.

Tại kỳ họp, một số đồng chí giám đốc sở, thủ trưởng ngành đã phát biểu và báo cáo giải trình một số vấn đề theo yêu cầu của các đại biểu HĐND tỉnh. Sau đây, thay mặt UBND tỉnh, tôi xin báo cáo và làm rõ thêm một số vấn đề mà HĐND tỉnh và cử tri, nhân dân trong tỉnh quan tâm.

Kính thưa Đoàn chủ tọa kỳ họp!

Kính thưa các vị đại biểu và toàn thể nhân dân!

6 tháng đầu năm, kinh tế - xã hội của tỉnh gặp nhiều khó khăn, thách thức, (Xem tiếp trang 2)



Chung tay phòng, chống dịch Covid-19

Đường dây nóng: 1800 9402 - 0227.3831.398

Theo báo cáo của Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam, Bộ Y tế, tính đến 17 giờ ngày 11/7, 215 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới đã ghi nhận hơn 12,6 triệu người nhiễm và hơn 563.400 người tử vong do Covid-19. Số người nhiễm Covid-19 tại các quốc gia như Mỹ, Brazil, Ấn Độ, Nga, Peru... tiếp tục tăng cao.

SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN CÁC THÔNG TIN VỀ DỊCH COVID-19

SỞ Y TẾ:
0969.851.212
0227.3640.786

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH:
0931.581.292 - 0914.590.476
0227.3831.885

Tại Việt Nam, tính đến 18 giờ ngày 11/7, Việt Nam không có bệnh nhân nhiễm Covid-19 mới. Số người nhiễm Covid-19 là 370 người, trong đó có 350 người đã được điều trị khỏi, còn 20 người đang được cách ly, điều trị tại các cơ sở y tế. Tình hình sức khỏe của 20 người nhiễm Covid-19 đang điều trị ổn định, trong đó 5 người đã có kết quả xét nghiệm âm tính từ 1 lần trở lên với Covid-19; 15 người vẫn dương tính với Covid-19.

Tính đến 16 giờ 30 phút ngày 11/7, Thái Bình không có trường hợp nghi nhiễm Covid-19 đang cách ly, theo dõi sức khỏe tại các cơ sở y tế. Tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Thái Thụy còn 7 trường hợp đang được cách ly, theo dõi sức khỏe. Bên cạnh đó, tại khu liên hợp khách sạn, nhà nghỉ Làng Việt (Tiền Hải) cũng đang cách ly, theo dõi sức khỏe 25 chuyên gia nước ngoài. 17/25 người đã có kết quả xét nghiệm âm tính với Covid-19, 8 người đã được lấy mẫu xét nghiệm và đang chờ kết quả.

Tổng số mẫu đã xét nghiệm trên địa bàn tỉnh tính đến ngày 11/7 vẫn là 4.026 mẫu.

HOÀNG LANH

CHUNG SỨC, ĐỒNG LÒNG...

(Tiếp theo trang 1)

đặc biệt là đại dịch Covid-19 ảnh hưởng nặng nề đến sự phát triển kinh tế - xã hội và đời sống của nhân dân. UBND tỉnh đã chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai quyết liệt, đồng bộ song song 2 nhiệm vụ thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch cùng với tập trung chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm an sinh xã hội theo chủ trương của Trung ương Đảng, Chính phủ và Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Việc chúng ta kiểm soát, khống chế dịch Covid-19, không để dịch lây lan trong cộng đồng là một thắng lợi rất lớn - đây là sự nỗ lực, quyết tâm cao độ của cả hệ thống chính trị. Với tinh thần chống dịch như chống giặc, chúng ta đã tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các giải pháp phòng, chống dịch ở cả 3 cấp; cùng với sự cố gắng của cộng đồng doanh nghiệp, lực lượng vũ trang và nhân dân trong tỉnh, đặc biệt là đội ngũ cán bộ, công chức ngành Y tế, y bác sĩ, trong đó các y bác sĩ ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh là những người ở tuyến đầu chống dịch. Ngoài 23 trường hợp chuyển lên Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, 7 trường hợp người Việt Nam từ nước ngoài về được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã khỏi và xuất viện. Để có được kết quả phấn khởi này còn là sự đoàn kết, đồng lòng, sẻ chia, mang đậm truyền thống văn hóa của dân tộc. Các tổ chức, doanh nghiệp, doanh nhân, nhà hảo tâm và nhân dân đã tích cực ủng hộ sức người, sức của để phòng, chống dịch; tổng số tiền và hiện vật tương đương trên 25 tỷ đồng, trong đó bằng hiện vật quy ra tiền khoảng 11,78 tỷ đồng. Những kết quả này hết sức trân trọng và cần được phát huy hơn nữa trong thời điểm chúng ta còn phải tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống đại dịch Covid-19 như hiện nay.

Tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19, tuy nhiên đến nay các ngành sản xuất, dịch vụ từng bước phục hồi. Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) ước đạt 44,4% kế hoạch năm, tăng 4,62% so với cùng kỳ. Tổng giá trị sản xuất toàn tỉnh tăng 3,1%. Tổng thu ngân sách nhà nước ước thực hiện 10.044,4 tỷ đồng, đạt 62,3% dự toán (mức tăng trưởng 4,62% là khá tích cực trong bối cảnh khó khăn chung của cả nước và của tỉnh, phần ảnh hưởng, nỗ lực của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh; mức tăng trưởng này cao hơn mức tăng trưởng bình quân cả nước (1,81%) và đứng thứ 4 trong 10 tỉnh, thành phố vùng đồng bằng sông Hồng).

Công tác quản lý tài chính và thu - chi ngân sách được quan tâm chỉ đạo; thương mại, dịch vụ cơ bản đáp ứng

nhu cầu tiêu dùng của nhân dân. Tổng thu ngân sách địa phương ước thực hiện 9.321,9 tỷ đồng, đạt 69,5% dự toán năm, trong đó: thu nội địa ước thực hiện 2.920,8 tỷ đồng, đạt 41,4% dự toán năm, bằng 88,4% so với cùng kỳ. Công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công được chỉ đạo quyết liệt. Thái Bình là tỉnh có tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công cao thứ 3 cả nước.

Tình hình sản xuất nông, lâm, thủy sản cơ bản ổn định; đang chuyển dần sang sản xuất hàng hóa có hợp đồng bao tiêu sản phẩm; năng suất lúa xuân cao hơn 5,6 tạ/ha so với trung bình các tỉnh trong khu vực. Nuôi trồng và khai thác thủy sản ổn định; chăn nuôi trang trại được duy trì phát triển. Chương trình xây dựng nông thôn mới tiếp tục được đẩy mạnh và đạt kết quả tích cực, đến nay toàn tỉnh có 100% xã, các huyện, thành phố đã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Công tác triển khai và thu hút đầu tư vào Khu kinh tế Thái Bình được chú trọng. UBND tỉnh đã chấp thuận cho 15 nhà đầu tư triển khai tài trợ lập 18 quy hoạch phân khu trong Khu kinh tế.

Công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền tiếp tục được quan tâm chỉ đạo; triển khai thực hiện hiệu quả đề án về Bộ chỉ số năng lực cạnh tranh (DDCI) cấp sở, ngành, huyện, thành phố. Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2019 tỉnh Thái Bình xếp thứ 28 trong cả nước, tăng 4 bậc so với năm 2018.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ; an sinh xã hội được quan tâm; triển khai hỗ trợ kịp thời người dân chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19 bảo đảm công khai, đúng đối tượng, đúng quy định.

Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định; băng nhóm tội phạm được cơ quan thẩm quyền phát hiện, điều tra, bước đầu mang lại niềm tin trong nhân dân. Công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân được duy trì nền nếp, đúng quy định.

Kính thưa các vị đại biểu và toàn thể các đồng chí!

Tuy nhiên, chúng ta cũng nhận thấy còn những tồn tại, yếu kém, cụ thể là 8 vấn đề như trong báo cáo đã nêu. Trong đó, chúng ta cần tập trung cao độ để đạt mục tiêu về tốc độ tăng trưởng GRDP đã đề ra (đạt khoảng 10% trở lên so với năm 2019), đặc biệt là khối ngành công nghiệp và dịch vụ và xuất nhập khẩu. Sản xuất nông nghiệp quy mô còn nhỏ lẻ; sản phẩm xuất ra ngoài tỉnh chủ yếu là sản phẩm thô, giá trị gia tăng không cao. Công nghiệp phát triển chưa bền vững; chưa thu hút được nhiều dự án sản xuất công nghiệp quy mô lớn. Tiến độ thực hiện một số dự án trọng điểm, có ý nghĩa quan trọng đối với tăng trưởng kinh tế của tỉnh còn chậm do chưa đủ nguồn vốn bố trí (dự án tuyến đường bộ ven biển, đường 221A, đường 223...). Quản lý nhà nước về

tài nguyên và môi trường còn hạn chế; một số nơi còn để xảy ra tình trạng lấn chiếm, vi phạm, sử dụng sai mục đích về đất đai. Việc xử lý ô nhiễm môi trường ở một số khu, cụm công nghiệp và làng nghề còn chậm. Chất lượng đào tạo nghề còn thấp. Việc triển khai chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ cho một số đối tượng còn chậm. Công tác quản lý hoạt động văn hóa và dịch vụ văn hóa ở một số nơi còn để xảy ra vi phạm. Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo ở một số địa phương chưa hiệu quả, còn xảy ra tình trạng tập trung đông người tại khu vực cổng trụ sở Tỉnh ủy và UBND tỉnh. Hoạt động của một số băng nhóm tội phạm chưa được xử lý kịp thời, gây bức xúc trong nhân dân. Tình trạng vi phạm trật tự đô thị, hành lang lưới điện, hàng lang an toàn giao thông, đặc biệt việc vi phạm khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông vi phạm Nghị định số 100/NĐ-CP của Chính phủ còn xảy ra nhiều.

Ngoài một số nguyên nhân khách quan như ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19, một số cơ chế, chính sách của Nhà nước vẫn còn bất cập, thiếu đồng bộ..., những tồn tại, yếu kém này còn do việc tuyên truyền, phổ biến, quán triệt chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, quy định của tỉnh và công tác chỉ đạo, điều hành ở một số ngành, địa phương chưa tốt, dẫn tới việc triển khai thực hiện chưa hiệu quả. Trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền và người đứng đầu ở một số địa phương, đơn vị trong chỉ đạo tổ chức, triển khai thực hiện nhiệm vụ còn hạn chế. Trình độ, năng lực và ý thức chấp hành kỷ cương, kỷ luật của một số cán bộ, công chức chưa đáp ứng yêu cầu đề ra. Việc phối hợp giữa một số sở, ngành, địa phương chưa chặt chẽ, kịp thời nên việc triển khai các nhiệm vụ chính trị có lúc, có nơi chưa đồng bộ, hiệu quả.

Kính thưa các vị đại biểu và toàn thể các đồng chí!

Theo dự báo của Chính phủ, 6 tháng cuối năm 2020, kinh tế - xã hội Việt Nam sẽ tiếp tục đối mặt với nhiều thách thức, nhất là nền kinh tế nước ta có độ mở lớn nên chịu tác động đan xen nhiều mặt bởi tình hình chính trị và kinh tế quốc tế ngày càng phức tạp, khó lường và đại dịch Covid-19 còn diễn biến hết sức phức tạp.

Ở trong nước và trong tỉnh, các ngành thương mại, du lịch, vận tải và xuất nhập khẩu tiếp tục gặp khó khăn do chịu tác động trực tiếp của dịch bệnh, doanh nghiệp đứng trước nguy cơ thiếu nguyên liệu sản xuất, thu hẹp quy mô và tạm dừng hoạt động. Áp lực kiểm soát lạm phát, tình trạng thất nghiệp, thiếu việc làm tăng cao sẽ ảnh hưởng đến nhiều mặt của đời sống xã hội, nhất là đời sống của người lao động.

Để thực hiện thắng lợi mục tiêu kế hoạch năm 2020, các cấp, các ngành cần tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp theo chỉ đạo của Chính phủ, của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã đề ra và được nêu trong các báo cáo trình HĐND tỉnh; cần có sự chung sức, đồng lòng của cấp ủy, chính quyền, doanh nghiệp và người dân, sự hỗ trợ và chia sẻ, gánh vác trách nhiệm trong giai đoạn



Sản xuất tại Công ty Cổ phần Damsan.

Ảnh: HIÊN TRÂM



Hoạt động tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

Ảnh: MINH ĐỨC

khó khăn này. Trước mắt, cần tiếp tục thực hiện quyết liệt các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19, không để dịch lây lan, bảo đảm an toàn sức khỏe cho người dân, chủ động có giải pháp ngăn ngừa làn sóng Covid-19 có khả năng diễn ra trong thời gian tới.

Để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2020, 6 tháng cuối năm GRDP cần đạt mức tăng trưởng khoảng 14,8%, giá trị sản xuất cần đạt mức tăng trưởng trên 23%. Như vậy, mục tiêu phấn đấu đạt mức tăng trưởng theo các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội cả năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm là vô cùng khó khăn, thách thức.

Qua phát biểu chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, của các vị đại biểu HĐND tỉnh, ý kiến tham gia của cử tri, thay mặt UBND tỉnh, tôi đề nghị các cấp, ngành, địa phương tập trung cao độ, nghiêm túc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đã nêu trong báo cáo trình kỳ họp. Tôi xin nhấn mạnh một số vấn đề sau:

Một là: Rà soát, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc một cách thực chất cho các doanh nghiệp và các cơ sở sản xuất, kinh doanh chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19. Tập trung triển khai quyết liệt để hỗ trợ các doanh nghiệp đầu tư các dự án vào Khu kinh tế Thái Bình - đây là yếu tố quan trọng quyết định đến sự phát triển của Thái Bình trong thời gian tới. Cần đẩy nhanh tiến độ xây dựng đồ án quy hoạch các khu chức năng trong Khu kinh tế. Trước mắt, cần tập trung hỗ trợ các doanh nghiệp lập dự án đầu tư, trình phê duyệt chấp thuận và cấp phép đầu tư, làm tốt công tác giải phóng mặt bằng để các dự án được nhanh chóng triển khai thực hiện. Đây là những công việc hết sức khó khăn, cần nhiều thời gian, công sức, đòi hỏi các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố phải hết sức nỗ lực, cố gắng, phối hợp nhịp nhàng mới thực hiện được các mục tiêu này để tạo điều kiện cho doanh nghiệp đầu tư hạ tầng các khu công nghiệp trong Khu kinh tế, từ đó thu hút các nhà đầu tư thứ cấp vào các khu này.

Hai là: Hoàn thiện các thủ tục để giao đất đồng thời hoàn thiện các thủ tục cấp phép đầu tư cho dự án khu công nghiệp phục vụ nông nghiệp của Tập đoàn Thaco Trường Hải. Đây là dự án lớn về nông nghiệp công nghệ cao, rất phù hợp với đặc điểm, thế mạnh, định hướng phát triển của tỉnh. Nhà đầu tư đã hết sức tích cực; các sở, ngành và huyện Quỳnh Phụ cũng đã hết sức tập trung. Trong thời gian tới, chúng ta cần hoàn thành giải phóng mặt bằng đối với phần diện tích còn lại để tiến hành bàn giao đất ngoài thực địa theo đúng kế hoạch đề ra. Đồng thời, các sở, ban, ngành phối hợp chặt chẽ trong việc xin ý kiến thẩm định của các bộ, ngành, hỗ trợ doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ thuê đất và các thủ tục đầu tư để có thể khởi công vào tháng 8/2020.

Ba là: Tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm có ý nghĩa quan trọng tới sự phát

triển kinh tế - xã hội của tỉnh như tuyến đường bộ ven biển, đường 221A, đường 223 đi cầu Tịnh Xuyên, tuyến đường từ thành phố Thái Bình đi cầu Nghìn.

Đối với công trình Thư viện Khoa học tổng hợp tỉnh, yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh cần xây dựng tiến độ cụ thể để xác định thời điểm tổ chức gắn biển khánh thành công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp chỉ đạo việc di chuyển thư viện cũ về địa điểm mới.

Khẩn trương hoàn thiện các thủ tục để khởi công khu công nghiệp phục vụ nông nghiệp tại huyện Quỳnh Phụ; nếu hoàn thiện sớm có thể tổ chức cùng với dịp các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước về dự lễ khánh thành Tượng đài Bác Hồ với nông dân Việt Nam, đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất, kỷ niệm 130 năm thành lập tỉnh vào ngày 16/8/2020 và tổ chức Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Thái Bình lần thứ VII vào ngày 17/8/2020.

Ngoài ra, chúng ta cần hoàn thiện thủ tục để khởi công hoặc động thổ tuyến đường từ thành phố Thái Bình đi cầu Nghìn và một số dự án trong Khu kinh tế Thái Bình (khu công nghiệp - đô thị - dịch vụ Liên Hà Thái của Green IP; khu công nghiệp - đô thị - dịch vụ Hải Long của Công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng khu công nghiệp Bảo Minh; khu bến Ba Lạt của Công ty Cổ phần Tập đoàn Phú Thành), coi đây là bước khởi đầu, tạo đà cho sự phát triển của Khu kinh tế Thái Bình nói riêng và tỉnh Thái Bình nói chung trong thời gian tới.

Bốn là: Tiếp tục chỉ đạo quyết liệt, thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Ngành Y tế phải sẵn sàng các điều kiện để tiếp nhận, cách ly, điều trị thành công đối với người Thái Bình và công dân Việt Nam từ nước ngoài nhập cảnh về Thái Bình; kiên quyết không để lây chéo ở khu cách ly, khu điều trị và tuyệt đối không để dịch bệnh lây lan ra cộng đồng. Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 bảo đảm công khai, minh bạch, đúng đối tượng, đúng chính sách.

Năm là: Chỉ đạo thực hiện tốt công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; chủ động rà soát, giải quyết những vướng mắc, bức xúc trong nhân dân. Thực hiện nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị, nhất là thời điểm tổ chức đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ngành Công an phối hợp với ngành Kiểm sát, Tòa án khẩn trương hoàn thiện công tác điều tra để đưa ra truy tố, xét xử vụ án băng phảim tội phạm Đường Dương, công bằng, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không để oan sai và bỏ lọt tội phạm.

Sáu là: Chỉ đạo thực hiện chặt chẽ, hiệu quả các

nhiệm vụ thu - chi tài chính, ngân sách. Tập trung tháo gỡ kịp thời khó khăn, vướng mắc, nhanh chóng khôi phục sản xuất, kinh doanh. Rà soát các nguồn thu còn dư địa, còn tiềm năng để tăng thu, bù đắp một phần số hụt thu ngân sách nhà nước do dịch Covid-19 gây ra. Các huyện, thành phố phải chủ động sử dụng các nguồn lực tài chính, ngân sách cấp mình để bảo đảm mọi hoạt động đối với trường hợp giảm thu so với dự toán.

Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện, thành phố hướng dẫn việc thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất xen kẹp trong các khu dân cư; rà soát, quy hoạch, chuyển mục đích sử dụng đất đối với các khu đất trụ sở cơ quan, trường học không còn nhu cầu sử dụng để đưa ra đấu giá, tạo nguồn thu cho ngân sách địa phương.

Tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm các quy định của Nhà nước về đầu tư công và xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản; đẩy nhanh tiến độ giải ngân, giải quyết kịp thời các vướng mắc trong thủ tục hành chính, phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020. Tiến hành rà soát cơ cấu vốn đầu tư, cắt giảm và giãn tiến độ trả nợ, cắt giảm đầu tư đối với các dự án chưa thực sự cần thiết, không để phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản.

Bảy là: Về lĩnh vực văn hóa - xã hội, đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền phục vụ các nhiệm vụ chính trị, các ngày lễ, ngày kỷ niệm của đất nước và địa phương; tổ chức thật tốt kỳ thi tốt nghiệp THPT bảo đảm an toàn, nghiêm túc, chất lượng, tuyệt đối không để xảy ra sai sót, có thể liên hệ mời các trường đại học về giúp việc chấm thi trắc nghiệm; đồng thời, xây dựng, triển khai nhiệm vụ năm học 2020 - 2021 theo đúng chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Tám là: Các cấp, ngành, địa phương chuẩn bị các điều kiện phục vụ tốt nhất và tổ chức các hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng theo đúng chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, đặc biệt các vấn đề, công việc liên quan đến các công trình chào mừng Đại hội, bảo đảm yêu cầu trong công tác tuyên truyền, trang trí, cổ động trực quan, công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trước, trong và sau Đại hội.

Chín là: Tiếp tục tập trung cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính để thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào tỉnh, làm tốt hơn nữa việc giải quyết thủ tục hành chính theo phương án "5 tại chỗ" của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện. Đề nghị các sở, ngành, địa phương tiếp tục rà soát, cắt giảm thời gian giải quyết các thủ tục hành chính so với quy định hiện hành, tạo điều kiện thuận lợi rút ngắn thời gian giải quyết công việc cho người dân, doanh nghiệp. Đồng thời, đề nghị các đồng chí thực hiện nghiêm túc Bộ chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành, huyện, thành phố mà tỉnh đã ban hành. Đây sẽ là công cụ quan trọng để UBND tỉnh giám sát, chỉ đạo cải thiện chất lượng điều hành đối với các sở, ngành, UBND huyện, thành phố; đồng thời, hỗ trợ cho lãnh đạo các cơ quan trên nhận diện điểm mạnh, hạn chế trong điều hành, từ đó xác định những vấn đề trọng tâm cần cải cách, giải pháp thực hiện hiệu quả nhằm hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, tạo sự gắn kết giữa doanh nghiệp với các cơ quan quản lý nhà nước.

Kính thưa các vị đại biểu và toàn thể các đồng chí!

Nhân kỳ họp này, UBND tỉnh đề nghị Thường trực HĐND tỉnh, các ban HĐND tỉnh và các vị đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục tăng cường giám sát việc thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh, thông qua giám sát để tham gia ý kiến trực tiếp, kịp thời với các cấp, ngành, địa phương và với UBND tỉnh trong công tác chỉ đạo, điều hành.

Thay mặt UBND tỉnh, tôi đề nghị các cấp, ngành, địa phương, đơn vị và toàn thể nhân dân trong tỉnh đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, lao động sáng tạo, khắc phục khó khăn do đại dịch Covid-19 gây ra; đặt quyết tâm cao nhất để thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp chỉ đạo, điều hành của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, chung sức, đồng lòng, quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2020, thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Thay mặt UBND tỉnh, tôi xin gửi đến đồng chí Bí thư Tỉnh ủy các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các vị đại biểu HĐND tỉnh, các quý vị đại biểu, các vị cử tri cùng toàn thể nhân dân trong tỉnh lời kính chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Xin trân trọng cảm ơn!

KỶ HỌP THỨ 10...

(Tiếp theo trang 1)

và đấu tranh phòng, chống tội phạm của tỉnh trong tình hình hiện nay, giải pháp trong thời gian tới. Công tác cải cách hành chính và tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho doanh nghiệp đầu tư phát triển; thực trạng thu hút các nhà đầu tư nước ngoài và tình ngoài vào địa bàn.

Phát biểu tại phiên họp, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trân trọng tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, ý kiến của Thường trực HĐND tỉnh và các ban HĐND tỉnh, các vị đại biểu HĐND tỉnh, các vị cử tri và đại biểu khách mời; đồng thời, phát biểu làm rõ thêm một số vấn đề mà HĐND tỉnh và cử tri, nhân dân trong tỉnh quan tâm. Dự báo tình hình 6 tháng cuối năm 2020 còn nhiều khó khăn, thách thức, để thực hiện thắng lợi mục tiêu kế hoạch năm 2020, đồng chí đề nghị các cấp, ngành, địa phương cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm: Rà soát, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc một cách thực chất cho doanh nghiệp và các cơ sở sản xuất, kinh doanh chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19. Tập trung triển khai quyết liệt để hỗ trợ các doanh nghiệp đầu tư các dự án vào Khu kinh tế Thái Bình. Hoàn thiện các thủ tục để giao đất đồng thời hoàn thiện các thủ tục cấp phép đầu tư cho dự án khu công nghiệp phục vụ nông nghiệp của Tập đoàn Thaco Trường Hải. Tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm có ý nghĩa quan trọng tới sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh như tuyến đường bộ ven biển, đường 221A, đường 223, tuyến đường từ thành phố Thái Bình đi cầu Ngành. Tiếp tục chỉ đạo quyết liệt, thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; chủ động rà soát, giải quyết những vướng mắc, bức xúc trong nhân dân. Thực hiện nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị, nhất là thời điểm tổ chức đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Chỉ đạo thực hiện chặt chẽ, hiệu quả các nhiệm vụ thu - chi tài chính, ngân sách. Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền phục vụ các nhiệm vụ chính trị, các ngày lễ, ngày kỷ niệm của đất nước và địa phương. Tổ chức thật tốt kỳ thi tốt nghiệp THPT, bảo đảm an toàn, nghiêm túc, chất lượng. Các cấp, ngành, địa phương chuẩn bị các điều kiện phục vụ tốt nhất và tổ chức các hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng theo đúng chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh. Tập trung cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính để thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào tỉnh, làm tốt hơn nữa việc giải quyết thủ tục hành chính theo phương án "5 tại chỗ"; tiếp tục rà soát, cắt giảm thời gian giải quyết các thủ tục hành chính so với quy định hiện hành; thực hiện nghiêm túc Bộ chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành, huyện, thành phố mà tỉnh đã ban hành.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Thường trực HĐND tỉnh, các ban HĐND tỉnh và các vị đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục tăng cường giám sát việc thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh; thông qua giám sát để tham gia ý kiến trực tiếp, kịp thời với các cấp, ngành, địa phương và với UBND tỉnh trong công tác chỉ đạo, điều hành. Đồng chí đề nghị các cấp, ngành, địa phương, đơn vị và toàn thể nhân dân trong tỉnh

đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, lao động sáng tạo, khắc phục khó khăn do đại dịch Covid-19 gây ra; chung sức, đồng lòng, quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng năm 2020, thiết lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. (Toàn văn phát biểu của đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đăng trong số báo này).

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Đàm Văn Vượng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực phụ trách hoạt động của HĐND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao các ý kiến đóng góp tâm huyết, sâu sắc và trách nhiệm của các đại biểu, của cử tri và nhân dân trong tỉnh. Để tổ chức thực hiện tốt các nghị quyết HĐND tỉnh thông qua tại kỳ họp, Thường trực HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh, các cấp, ngành, địa phương trong tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng, đồng bộ bằng nhiều hình thức về các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, tạo sự thống nhất về nhận thức và đồng thuận cao trong tổ chức thực hiện ở các cấp, ngành, địa phương, đơn vị và các tầng lớp nhân dân. UBND tỉnh khẩn trương thể chế hóa nghị quyết của HĐND tỉnh thành các quy định, chính sách, kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện. Tập trung chỉ đạo thực hiện tốt đề án sản xuất vụ mùa, vụ đông năm 2020. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả đề án phát triển đàn trâu, bò thương phẩm theo chuỗi liên kết. Đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Rà soát, kịp thời tháo gỡ thực chất, có hiệu quả những khó khăn, vướng mắc, tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Tăng cường phối hợp, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm để sớm đưa vào khai thác, sử dụng, góp phần tăng trưởng kinh tế của tỉnh. Chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ các giải pháp quản lý nợ đọng xây dựng cơ bản, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Chủ động điều hành và cơ cấu lại chi ngân sách bảo đảm cân đối ngân sách các cấp năm 2020. Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với người có công. Chú trọng nâng cao chất lượng công tác giáo dục và đào tạo. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương chỉ đạo, điều hành, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực. Đẩy mạnh cải cách hành chính. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân. Thực hiện quyết liệt, đồng bộ các biện pháp bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tăng cường công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; chuẩn bị tốt các phương án phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn...

Đồng chí Phó Chủ tịch thường trực phụ trách hoạt động của HĐND tỉnh đề nghị Thường trực HĐND tỉnh, các ban và các đại biểu HĐND tỉnh, cấp ủy, ủy ban MTTQ và các tổ chức thành viên các cấp thường xuyên kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, góp ý và phối hợp chặt chẽ với UBND tỉnh, các sở, ngành, địa phương trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ; đẩy mạnh vận động quần chúng nhân dân tích cực tham gia thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và chỉ đạo của tỉnh, góp phần thực hiện thắng lợi các nghị quyết của HĐND tỉnh đã ban hành.

27 nghị quyết thông qua tại kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XVI

1. Nghị quyết quy định tỷ lệ để lại tiền phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Thái Bình.
2. Nghị quyết phê duyệt việc thay đổi về quy mô, địa điểm và số lượng dự án trong điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Thái Bình.
3. Nghị quyết phê duyệt chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh Thái Bình năm 2020.
4. Nghị quyết phê duyệt bổ sung dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Thái Bình năm 2020.
5. Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ kinh phí mua, lắp đặt thiết bị giám sát hành trình cho chủ tàu cá trên địa bàn tỉnh Thái Bình.
6. Nghị quyết nhất trí về chủ trương đầu tư dự án phát triển nhà ở thương mại khu dân cư xã Nam Trung, huyện Tiên Hải.
7. Nghị quyết về việc thông qua đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 khu công nghiệp - đô thị - dịch vụ Liên Hà Thái, huyện Thái Thụy.
8. Nghị quyết về việc thông qua đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 khu công nghiệp - đô thị - dịch vụ Hải Long, huyện Tiên Hải.
9. Nghị quyết nhất trí chủ trương đầu tư dự án phát triển nhà ở thương mại khu dân cư phía Đông đường Võ Nguyên Giáp, phường Hoàng Diệu, thành phố Thái Bình.
10. Nghị quyết quy định hỗ trợ một số đối tượng phát sinh trong quá trình thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Thái Bình.
11. Nghị quyết quy định mức trợ cấp đặc thù cho công chức, viên chức, người lao động làm việc tại Cơ sở Cai nghiện ma túy công lập tỉnh Thái Bình.
12. Nghị quyết phê duyệt mức học phí tại các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn tỉnh Thái Bình năm học 2020 - 2021.
13. Nghị quyết quy định các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục trong các cơ sở giáo dục công lập năm học 2020 - 2021 trên địa bàn tỉnh Thái Bình.
14. Nghị quyết thông qua cơ chế thu và sử dụng mức thu dịch vụ tuyển sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Thái Bình.
15. Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xử lý cấp bách kè chống sạt lở và cứng hóa mái bờ sông Kiến Giang đoạn qua thành phố Thái Bình (từ cầu Phúc Khánh đến Xí nghiệp gạch ngói xã Vũ Hội, huyện Vũ Thư).
16. Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xử lý cấp bách kè chống sạt lở và cứng hóa mái bờ sông Kiến Giang, đoạn từ xã Vũ Quý đến thị trấn Kiến Xương, huyện Kiến Xương.
17. Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng tuyến đường ĐT.454 (đường 223) đoạn từ thành phố Thái Bình đến cầu Sa Cao.
18. Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức cấp xã dôi dư do thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2019 - 2021 và cán bộ cấp xã thôi tái cử cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 trên địa bàn tỉnh Thái Bình.
19. Nghị quyết ban hành quy định số lượng, chức danh, chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn, ở thôn, tổ dân phố và những đối tượng khác hưởng phụ cấp theo quy định pháp luật chuyên ngành công tác ở xã, phường, thị trấn, ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Thái Bình.
20. Nghị quyết về việc phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập và định suất hợp đồng lao động để hỗ trợ kinh phí hoạt động năm 2020.
21. Nghị quyết sáp nhập tổ dân phố thuộc thị trấn Hưng Nhân, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình.
22. Nghị quyết bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chứa quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành.
23. Nghị quyết về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2021.
24. Nghị quyết về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
25. Nghị quyết bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh Thái Bình khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
26. Nghị quyết xác nhận kết quả bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh Thái Bình khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
27. Nghị quyết miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh Thái Bình khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021.



Công ty Cổ phần Đô Lương (cụm công nghiệp Đô Lương) giải quyết việc làm cho hàng trăm lao động.

ĐÔNG HƯNG Đẩy mạnh thu hút đầu tư

■ THU HIỂN

Đông Hưng là huyện có nhiều cụm công nghiệp (CCN) được quy hoạch và có nhiều tuyến giao thông quan trọng chạy qua. Đó chính là những lợi thế để địa phương tận dụng thu hút các nhà đầu tư thứ cấp lấp đầy các CCN, tạo đột phá trong phát triển công nghiệp thời gian tới.

CCN Đô Lương có tổng diện tích 439.603m² được đánh giá có tiềm năng phát triển nhất huyện Đông Hưng bởi có vị trí đặc địa, được kỳ vọng sẽ trở thành CCN kiểu mẫu của huyện với hệ thống đường giao thông, cây xanh, thoát nước, đường điện và nhà máy xử lý nước thải được đầu tư đồng bộ. Đây cũng sẽ là CCN có sức hấp dẫn lớn nhất đối với các nhà đầu tư thứ cấp vào xây dựng nhà máy sản xuất, kinh doanh tạo việc làm cho lao động địa phương. Ông Ninh Xuân Thảo, Giám đốc Công ty Cổ phần Đô Lương cho biết: Trong quá trình tổ chức triển khai xây dựng CCN Đô Lương chúng tôi nhận được rất nhiều sự ủng hộ, đặc biệt là từ người dân xã Đô Lương và các xã lân cận nơi dự án triển khai, sự chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ của cấp ủy, chính quyền huyện Đông Hưng. Do vậy, dự án CCN Đô Lương chỉ 2 năm đầu tư xây dựng đã đi vào hoạt động. Hiện tại đã có dự án may công nghiệp của Công ty Cổ phần Đô Lương và Công ty TNHH INOFLOW Việt Nam (doanh nghiệp 100% vốn Hàn Quốc) vào đầu tư nhà máy sản xuất đồ chơi trẻ em bằng vải đang hoạt động trong CCN, giải quyết việc làm cho trên 1.000 lao động. Một số nhà đầu tư của Hồng Kông và Nga đang khảo sát để thuê mặt bằng trong CCN này.

5 năm qua, cấp ủy, chính quyền huyện Đông Hưng đã có nhiều đổi mới trong công tác quản lý, điều hành từ việc xác định vị trí, lợi thế, định hướng lập quy



Công nhân Công ty TNHH May Đạt Đăng (xã Đông Phương) hăng say lao động sản xuất.

hoạch phát triển công nghiệp đến cải cách thủ tục hành chính trong việc xét duyệt, thẩm định các dự án đầu tư. Sâu sát, quyết liệt trong việc trong tổ chức giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án, trong đó chú trọng làm tốt công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân đồng thuận trong đền bù giải phóng mặt bằng. Điều đó đã tạo điều kiện thuận lợi, tạo môi trường thông thoáng cho các tổ chức, cá nhân đến đầu tư, tổ chức sản xuất, kinh doanh. Nhiệm kỳ qua, huyện đã thu hút được 2 nhà đầu tư hạ tầng kỹ thuật CCN Đô Lương, CCN Đông La và 31

dự án đầu tư vào các CCN nâng tổng số dự án lên 110, giải quyết việc làm cho trên 21.000 lao động. 5 năm qua, huyện đã thu hút được một số doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp có dây chuyền công nghệ tiên tiến, hiện đại vào xây dựng nhà máy sản xuất, kinh doanh, góp phần đưa công nghiệp của huyện tăng trưởng nhanh, bền vững. 5 năm qua, toàn huyện có 125 doanh nghiệp vừa và nhỏ mới được thành lập, hoạt động cơ bản ổn định. Bên cạnh đó, mỗi năm Đông Hưng tổ chức dạy nghề cho hàng nghìn lao động, giúp người lao động có tay nghề

cao tạo ra sản phẩm đẹp, bảo đảm chất lượng, đáp ứng yêu cầu của thị trường, nâng cao sức cạnh tranh cho doanh nghiệp. Do vậy, giá trị sản xuất công nghiệp tại các CCN của huyện đã chiếm 34% trong tổng giá trị sản xuất công nghiệp của toàn huyện. Chị Nguyễn Thị Ngọt, Công ty TNHH May Đạt Đăng, xã Đông Phương cho biết: Trước kia chúng tôi phải vào Nam kiếm việc làm, chi phí tốn kém, sống xa nhà, giờ công ty về địa phương chúng tôi đi làm rất thuận tiện, công việc ổn định nên rất yên tâm làm việc.

Đến nay, huyện Đông Hưng đã quy hoạch được 9 CCN, trong đó 7 CCN quy hoạch chi tiết phân khu chức năng; thực hiện điều chỉnh quy hoạch CCN Đông La, triển khai lập quy hoạch chi tiết CCN Phong Châu với quy mô 70ha. Đồng chí Tô Xuân Thúc, Chủ tịch UBND huyện cho biết: Để tạo đột phá trong phát triển công nghiệp, đạt mức tăng trưởng kinh tế cao, bền vững, huyện đã triển khai rà soát, hỗ trợ và khuyến khích các doanh nghiệp chủ động, năng động tìm kiếm thị trường mới để khôi phục, phát triển sản xuất sau dịch Covid-19. Huyện cũng tiếp tục có cơ chế, chính sách thông thoáng trải thảm đỏ thu hút nhà đầu tư thứ cấp vào lấp đầy các CCN hiện có. Trong đó, khuyến khích thu hút dự án có hàm lượng công nghệ cao, tiết kiệm năng lượng, thân thiện môi trường, có sức cạnh tranh cao, sản phẩm có khả năng tham gia sản xuất chuỗi giá trị toàn cầu, bảo đảm an ninh chính trị. Bên cạnh đó, huyện thường xuyên gỡ gỡ, động viên, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp, nhất là về thủ tục hành chính, đất đai, vay vốn của các ngân hàng.

Đảng bộ và nhân dân huyện Đông Hưng đang tận dụng thời cơ, vận hội mới quyết tâm huy động mọi nguồn lực phát triển kinh tế nhanh và bền vững, xây dựng Đông Hưng sớm có nền nông nghiệp, công nghiệp theo hướng hiện đại.

NÀM ĐẤT VỚI... “LÀNG” HƯƠNG

■ QUANG VIỆN

Làng Lai Triều, xã Thụy Dương (sau sáp nhập đổi thành xã Dương Phúc), huyện Thái Thụy xa xưa là xã Lai Triều gồm 2 thôn Lương Đàm và thôn Quán. Lai Triều nổi tiếng về nghề làm hương, sản phẩm của làng đã đi vào dân ca, ca dao: “Mía Thu Cúc, thóc Hoành Sơn/Lạc khoai Bái Thượng, hương thơm Lai Triều”. Từ xưa, lệ làng Lai Triều quy định ngặt nghèo “bí quyết” nghề làm hương “cha truyền, con nối” tuyệt đối không được truyền cho con gái, không truyền cho người ngoài làng, vì vậy cả huyện Thái Thụy xưa chỉ có duy nhất một làng Lai Triều làm hương.



Nhiều hộ gia đình ở làng Lai Triều, xã Thụy Dương (Dương Phúc), huyện Thái Thụy vẫn duy trì nghề làm hương truyền thống.

Theo các bậc cao niên, Lai Triều là một làng nội đồng, nguyên liệu để làm ra hương chỉ có những tấm hương được làm ra từ những cây tre của làng còn hương liệu và tinh bột hòa trộn hương liệu làm hương làng không có, người làm hương Lai Triều phải đi mua ở “miền ngược” như dầu trám, nhựa thông, quế chi, bột mía, hương bài... Theo lời kể của các bậc cao niên làng Lai Triều, việc sản xuất hương đòi hỏi phải rất tỉ mỉ, từng khâu chuẩn bị nguyên liệu lại đòi hỏi có kỹ thuật pha chế, không làm ẩu, không pha những tạp chất “bẩn” vì theo truyền thống của người Việt, thấp hương là thể hiện lòng thành kính của con người với các thần linh, con cháu với tổ tiên. Hương Lai Triều thơm ngào ngạt là bởi có dùng bột nghiền cây mía, từ cây mía sản xuất ra cốt mía phải trải qua bao công đoạn: mía được làm sạch vỏ, chặt vát thành khúc đem phơi khô, nghiền thành bột. Bột mía lại được sấy khô, “sao” vàng, tán bột mịn, rây kỹ loại bỏ tạp chất bã... khi ấy bột mía có mùi thơm ngọt... được hòa chung với các nguyên liệu khác để làm ra bột hương. Bột hương là tổng hợp của nhiều loại nguyên liệu nhưng đã được chế biến thành một thứ than để bén lửa, cháy chậm là cả một quy trình đòi hỏi người làm hương phải giàu kinh nghiệm.

Các nguồn khảo luận cho biết, làng Lai Triều luôn có tên Quan Triều (thế kỷ XVII), Tống Triều (thế kỷ XIX) và Lai Triều (cuối thế kỷ XIX). Có ý kiến cho rằng tên làng gắn với sự tích: Trong cuộc kháng chiến chống Nguyên Mông lần thứ hai, thứ

ba (năm 1285, 1288) vua Trần Nhân Tông và Hưng Đạo vương Trần Quốc Tuấn đã chọn vùng hạ lưu sông Hóa và sông Thái Bình làm căn cứ kháng chiến. Triều đình nhà Trần đã lập cung Trần vương dã ngoại ở Lưu Đôn. Sau khi đánh bại quân Nguyên Mông, vua quan nhà Trần trước khi rút về Thăng Long đã tập kết tại đây vì vậy làng có tên Quan Triều, sau đổi là Lai Triều. Theo văn bia khắc trên bia đá còn lưu tại miếu làng Lai Triều thì tổ nghề làm hương là Bùi Nhân Toàn tự Phúc Nghĩa. Bia dựng vào tháng 11 năm Giáp Thìn, Cảnh Trị năm thứ 2 (1664), nội dung bia khắc về sự tích 3 vị thành hoàng làng Lai Triều được thờ phụng là Hải Công (Nam Hải Đại vương); Tĩnh Lang (Đông Vực Thanh Tĩnh Đại vương) và Túy Lang (Túy Toái Thiên Quang Đại vương) thời Hùng Duệ Vương. Sau khi tổ nghề Bùi Nhân Toàn mất tên ông được khắc chung với các vị thành hoàng của làng. Bi ký ca ngợi ông là người công minh, chính trực, hiếu đễ, trung tín, nhân nghĩa, liêm khiết, nhờ ông mà hương ấp được phú, quý. Bi ký ghi rõ địa chỉ: “Thái Bình phủ, Thụy Anh huyện, Quan Triều xã, Lương Đàm thôn...” không ghi rõ ông đã học nghề ở đâu, thời gian bao giờ, chỉ biết rằng cho đến ngày nay, con cháu làng Lai Triều vẫn giữ được nghề làm hương truyền thống mà tổ nghề truyền lại, qua “thư tịch cổ” này, con cháu trong làng biết rõ hơn về lai lịch nghề làm hương Lai Triều đã có cách đây hơn 400 năm và từng đi vào thi ca và dân gian trải gần 5 thế kỷ. Người làm nghề hương Lai Triều không độc quyền một loại hương mà mặt hàng đa dạng

nhiều loại hương, chỉ có điều dù là loại hương nào cũng có mùi hương thơm ngọt ngào, ấm áp. Các loại hương phục vụ lễ, tết, hương đám hiếu đều được sản xuất thủ công bằng tay, que hương bằng loại tre ngâm phơi khô để cháy, hợp vệ sinh và được nhúng hỗn hợp bột thuốc hương, loại sản xuất dùng bàn lăn tay từng que hương, loại cuốn giấy bằng tay thơm ngát... Bó hương cũng đa dạng, có loại bó trăm, loại bao lẻ, loại hộp hương vòng. Để có những “cây” hương tỏa hương thơm ngát, người làm nghề phải chuẩn bị tấm hương. Tấm hương được làm bằng tre bánh tẻ, ngâm nước dưới ao nhiều tháng, vớt lên phơi nắng cho khô rồi chế thành tấm, dài ngắn theo yêu cầu của từng loại hương. Có loại hương dùng cả ngọn hoa lau, hoa mía dài tới mét. Hương vòng có loại 10 - 15 vòng một hộp, loại 20 - 30 vòng. “Thuốc” hương hay còn gọi là hương liệu làm nên cây hương chủ yếu là dầu trám, dầu trẩu, bột hương bài, bột mía, bột quế, bột hồi. Hàng cao cấp có thêm bột trầm, xạ hương... Hương sản xuất phục vụ đám hiếu thường để làm, người làm hương dùng phương pháp nhúng que tâm, hương liệu chủ yếu là nhựa trám trộn với một phần bột hương bài hòa loãng, cho tấm hương nhúng vào nguyên liệu đã được pha chế rồi đem ra phơi, hương được sản xuất thường bó bán theo trăm. Loại hương này mùi thơm hắc nhưng lại đáp ứng yêu cầu xưa mùi âm khí, có sức lan tỏa mạnh trên diện rộng, giá thành lại rẻ nên nhiều người chọn mua. Do pha chế nhiều nhựa trám nên hương có màu đen (dân gian

Bà Đoàn Thị Mơ, cựu giáo chức, thôn Hoành Quan Triều, xã Dương Phúc, huyện Thái Thụy



Tôi vốn là người làng Lai Triều, lớn lên đi thoát ly học ngành sư phạm rồi trở về quê hương. Tôi lấy chồng người làng bên, theo tục truyền của dòng họ, nghề làm hương gia truyền không truyền nghề cho con gái nên dù sinh ra và lớn lên trong gia đình có truyền thống nghề làm hương nhưng tôi không được biết bí truyền pha chế hương liệu làm hương.

Bà Tống Thị Mây, thôn Lai Triều, xã Dương Phúc, huyện Thái Thụy



Tôi là dâu con làng Lai Triều nên được các cụ trong dòng tộc truyền cho nghề làm hương. Gia đình tôi hiện vẫn cấy ruộng để bảo đảm lương thực. Ngoài công việc đồng ruộng, tôi vẫn duy trì nghề làm hương truyền thống, giữ chất lượng và mẫu mã hương Lai Triều gia truyền.

Bà Bùi Thị Tư, thôn Lai Triều, xã Dương Phúc, huyện Thái Thụy



Năm nay do đại dịch Covid-19 khiến cho các lễ hội xuân đóng cửa, cách ly xã hội có ảnh hưởng lớn đến tình hình sản xuất và phân phối sản phẩm hương Lai Triều. Mặc dù hương Lai Triều có tiếng bao đời, sản xuất ra đến đâu tiêu thụ hết ngay đến đó nhưng cũng không tránh khỏi bước lao đao.

gọi là hương đen). Các cụ già làng nghề hương Lai Triều cho biết thêm: Xưa, người làm nghề hương sản xuất khá nhiều hương phục vụ nhu cầu lễ hội. Loại tấm hương nhỏ thường dùng trong năm, loại tấm hương to thường dùng vào dịp hội, lễ, tết. Hương lễ pha ít nhựa trám, phải có dầu trẩu, bột quế chi, hương liệu chủ yếu là bột tán cây hương bài hoàn toàn thảo dược, ngoài ra có pha thêm bột mía cho hương đượm tàn và có mùi ngọt ngào tạo mùi hương thơm mát. Kỹ thuật sản xuất hương se tay, người sản xuất hương nhúng tấm vào dầu hồi, lăn trên bột hương liệu như hương lễ, hàng cao cấp có thể cho thêm bột trầm, xạ hương. Hương cuộn thì cắt giấy thành băng dài, trải trên bàn se, rắc hương liệu lên mặt băng giấy, đặt tấm hương chéo trên đầu mút giấy, gấp đầu giấy để giấu mép rồi lăn tấm sao cho khi hết giấy và hương liệu thì vẫn còn phần chân hương. Làm hương vòng là khó nhất, khi chế tấm phải tròn và mảnh, tấm hương phải qua công đoạn nhúng ướt cho mềm rồi cuộn theo hình vòng tròn, vòng ngoài để vòng trong theo hình cuộn chỉ. Dùng nhiệt để ép “chết” vòng đến khi bỏ ra vòng vẫn giữ như khi ép mới được, rồi nhúng vào bột như hương lễ. Một cây hương se loại to có thể thấp suốt ngày nhưng một vòng hương có thể thấp cả ngày lẫn đêm thậm chí có loại đốt cả ba ngày tết.

Nghề làm hương cũng vất vả chẳng kém cấy cày và cũng đầy những bước thăng trầm. Có thời, người quanh vùng cho rằng “thấp hương” là mê tín dị đoan, là tiếp tay cho hủ tục... quan niệm không mang tính xây dựng, bảo vệ nghề truyền thống ấy đã không ít lần khiến nghề làm hương truyền thống Lai Triều đứng trước nguy cơ mất nghề. May mắn thay, một số hộ gia đình làm nghề hương gia truyền nhiều đời, xót xa với nghề nên vẫn âm thầm “xui” các con, các cháu “lén lút” làm hương cốt để giữ nghề và có nén hương thơm dùng trong dịp lễ, tết của gia đình và làm quà biếu cho bạn bè. Đến gần làng hương Lai Triều du khách có thể cảm nhận được mùi hương thơm ngan ngát tỏa ra từ làng quê nghèo xưa kia giờ đang chuyển mình trong hành trình xây dựng nông thôn mới. Cách Lai Triều khoảng vài “cây số” là biển, là làng diêm nghiệp Tam Đồng (Thụy Hải) và làng ngư nghiệp Diêm Điền quanh năm “vương vấn” mùi cá mắm. Chả vậy mà dân gian vùng quê này có câu ca: “Thà nằm đất với chị bán hương, còn hơn nằm giường với cô bán mắm” là vì vậy. Ngày 9 tháng Giêng năm Ất Dậu (2005) dân làng Lai Triều vui mừng và long trọng tổ chức lễ hội đón bằng công nhận làng nghề truyền thống do UBND tỉnh cấp, đồng thời làm lễ tưởng niệm tổ nghề Bùi Nhân Toàn.



PHÁO ĐÀI ĐỒNG BẰNG

■ BÚT NGŨ
Thành phố Thái Bình

Người họp ngồi kín mười mấy dãy ghế luông. Người nói toàn nói chuyện đánh du kích. Anh xã đội ở Nam Bộ nói chuyện giặc sa hầm chông. Anh du kích Bình Định kể chuyện nấp trên ngọn dừa ném lựu đạn xuống đầu giặc. Du kích Tây Nguyên bẫy đá, du kích đường 5 địa lôi đánh tàu hỏa. Chuyện giữa chợ đông, đôn gánh phang đầu giặc ở Hưng Yên. Chuyện mã tấu bắt quan ba Tây đầu hàng ở Thái Bình... Chuyện đánh du kích hay nhất ở các vùng, các tỉnh được đưa về đây báo cáo. Mỗi câu chuyện là một bài học. Du kích đánh khắp nơi, ở vùng căn cứ, ở vùng địch tạm chiếm, ở ngay trong đồn địch.

Sắp đến lượt Tuyên. “Đừng run! Cứ như là nói với cuộc họp xã nhà” - Tuyên cố trấn tĩnh.

- Mời đại biểu làng Nguyễn, vùng địch hậu Thái Bình lên báo cáo.

Tuyên đứng dậy, tim rộn lên, người nóng bừng... Giọng nói miên Trung ấm áp của Đại tướng Võ Nguyên Giáp cứ như nhắc đi, nhắc lại bên tai, Tuyên bước vội sợ mọi người đợi mình.

Anh Nghị giúp Tuyên viết bản báo cáo, định đọc cho khỏi thừa thiếu. Nhưng Tuyên mở báo cáo mà không nhìn. Hai trận đánh tiêu biểu của làng Nguyễn: chống cuộc hành quân Ton-nô của quân cơ động Pháp; phối hợp với làng Khuốc chống quân của hơn chục đồn giặc ở địa phương. Thuộc lòng rồi, nói cho thoải mái.

Sợ mình nói dài, chốc chốc Tuyên lại liếc nhìn đại tướng, thấy đồng chí mỉm cười gật gù. Liếc về phía người nghe, loáng thoáng thôi, Tuyên thấy họ vẫn chăm chú nhìn mình.

Tuyên nói xong, mọi người vỗ tay, kéo dài đến lúc Tuyên về chỗ ngồi mới dứt.

- Các đồng chí! - Đại tướng Võ Nguyên Giáp đứng lên - Nghe đại biểu làng Nguyễn báo cáo, các đồng chí thấy thế nào?

Mọi người nhìn nhau, chưa biết trả lời sao cho đúng. Đại tướng nói tiếp:

- Đây là một làng chiến đấu giỏi. Cả làng chiến đấu chứ không phải chỉ riêng du kích. Già, trẻ, lớn, bé, gái, trai, mọi người đều đánh giặc theo năng lực của mình. Đánh giặc cả bằng quân sự và chính trị. Tự mình đánh và phối hợp xã bạn để đánh. Đánh giặc ở vùng đồng bằng trống trải, khi có hào lũy, cũng như khi không

còn hào lũy. Chi bộ Đảng bám dân bám đất trong bất cứ tình huống nào... Kinh nghiệm làng Nguyễn là kinh nghiệm hay.

Hôm sau, giữa lúc hội nghị giải lao có tin Bác Hồ đến. Bác vừa rời lưng ngựa bước xuống, mọi người ùa ra đón. Những anh du kích Việt Bắc, Tây Nguyên, những cô du kích Hưng Yên, Hải Dương nhanh chân len vào giữa, đứng ngay bên Bác. Tuyên và những người khác xúm xít chung quanh.

Bác thăm hỏi những người đứng gần. Tuyên ngẩng người ngắm Bác. Sau khởi nghĩa tháng Tám chưa đầy một năm, Bác đã về thăm đồng bào Thái Bình. Ngày ấy Tuyên được đi đón Bác, nghe Bác nói chuyện. Bác khuyên Thái Bình cùng cả nước làm ba việc lớn: diệt giặc đói, giặc dốt và giặc ngoại xâm... Thái Bình làm theo lời Bác, hôm nay về đây báo cáo với Bác.

Vào hội trường, Bác nói chuyện. Bác khen những nơi có phong trào toàn dân kháng chiến, toàn diện kháng chiến. Những nơi tiến hành chiến tranh du kích có kết quả tốt, bảo vệ cơ sở kháng chiến, bảo vệ tính mạng tài sản đồng bào, bảo vệ thanh niên, chống âm mưu giặc lấy chiến tranh nuôi chiến tranh, dùng người Việt

đánh người Việt... Bác khen Thái Bình, tỉnh không có rừng che núi đỡ, quân và dân đoàn kết, dựa vào nhau, che chở cho nhau, cùng nhau đánh giặc lập nhiều chiến công. Bác thưởng cho Thái Bình lá cờ thêu tám chữ vàng “Quân Dân một lòng tiêu diệt quân địch”. Bác hỏi:

- Đại biểu làng Nguyễn Xá đâu?

Tuyên đứng nghiêm nhìn Bác:

- Cháu đây ạ!

Bác bảo Tuyên:

- Nguyễn Xá xây dựng làng xóm thành pháo đài, mỗi người dân là một chiến sĩ đánh giặc, Bác thay mặt Trung ương Đảng và Chính phủ, tặng Nguyễn Xá danh hiệu “Làng kiêu mẫu”.

Mọi người vỗ tay chung vui với Thái Bình, với Nguyễn Xá. Tuyên đứng nghiêm đón lá cờ đỏ Bác trao cho... Bác nhìn Tuyên, Bác nhìn người làng Nguyễn, nhìn đồng chí chiến sĩ du kích làng Nguyễn, áo nâu, chân đất, tay súng, tay cày, giặc dốt hết làng vẫn bám làng đánh giặc...

8

Đi xa hơn hai tháng về, Tuyên thấy làng xóm khác hẳn. Những mái rạ mới

đề lên những bức tường cháy sạm. Hàng trăm, hàng trăm ngọn măng nhọn hoắt, sung sức, xuyên qua bụi tre gây guộc, như lớp lớp giáo dài chìa lên trời thách thức. Màu xanh khỏe khoắn đôi dào vươn lên, trải ra mênh mông rộng khắp, che kín mọi vết thương lửa đạn, bom mìn trên thân mình làng Nguyễn. Màu xanh như lá chắn vạn năng giăng ra hàng hàng lớp lớp, che chở, bảo vệ người làng Nguyễn...

Tuyên bước nhanh về xóm mình. Từ đầu xóm Tuyên đã nghe tiếng đục chi chát, tiếng cưa loẹt xoẹt... Bước vào ngõ, Tuyên đứng ngắm người nhìn cái nhà một gian hai chái, đang phủ mái rạ vàng.

- Ô kìa, anh Tuyên đã về!

Ông Soạn nhìn thấy trước reo lên.

Cụ Nghệ lom khom trét đất dẻo vào khe nứt bức tường, quay ra, mắt nheo nheo:

- Vậy là chúng tôi chậm đấy... Định làm xong tươm tất rồi anh mới về.

Ông Sen đứng choạng hai chân, cảm sào vào bó rạ phóng lên mái nhà:

- Chậm là vì chờ cụ Nghệ mở lịch vạn niên. Tránh cái ngày Hỏa.

Tuyên vẫn đứng sững chưa biết nói gì trước sự giúp đỡ của bà con làng xóm, sự giúp đỡ không báo trước và Tuyên không ngờ tới...

Ông Soạn vịn thang xuống, bước nhanh lại vượt hai cổ tay Tuyên. Cụ Nghệ cũng bước tới, tay chùi chùi vào búi rơm:

- Đi mấy tháng cả thấy nhĩ!... Ừm... Đường xa, nắng nôi, trông sát lại... Rót cho anh ấy bát nước đã nào.

Bưng bát nước còn phủ một lớp khói mỏng, Tuyên nhìn mái nhà:

- Các cụ giúp cho như củ thế này cơ à?

- Nhà anh đã bé, làm bé hơn nữa sợ chật quá. - Cụ Nghệ nói - Anh uống nước khỏi nguội. Rồi kể chuyện Việt Bắc, chúng tôi nghe với... Ừ, chắc là được gặp Bác Hồ...

Năm, sáu người ngồi nghe Tuyên kể chuyện. Cụ Nghệ chốc chốc lại ừ... ừ... điểm nhịp cho câu chuyện của Tuyên. Cụ nói xen:

- Bác ở Việt Bắc, nhưng ta ở đây làm gì, Bác biết hết... Nói hay hơn lên cũng chả được, nói ít đi Bác cũng biết. Thế Bác mới khen là Làng kiêu mẫu chứ... Này chứ, các nơi cũng giỏi lắm à anh.

- Giỏi ạ! Mỗi nơi giỏi một cách.



Ảnh minh họa

(còn nữa)

PHÒNG AN NINH ĐIỀU TRA

Lập công xuất sắc, góp phần bảo đảm an ninh quốc gia

■ NGUYỄN TÙNG

Là đơn vị nòng cốt trong đấu tranh, trấn áp tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia, những năm qua, Phòng An ninh điều tra, Công an tỉnh luôn chủ động bám sát địa bàn, đấu tranh phòng, chống âm mưu, hoạt động, hành vi phá hoại hòa bình của các thế lực thù địch, góp phần giữ vững và ổn định tình hình, tạo môi trường thuận lợi thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Thượng tá Bùi Đức Thịnh, Trưởng phòng An ninh điều tra, Công an tỉnh cho biết: Trong những năm gần đây, tình hình tội phạm liên quan đến an ninh chính trị trên địa bàn tỉnh có nhiều diễn biến phức tạp; thủ đoạn và tính chất mức độ ngày càng tinh vi, làm ảnh hưởng lớn đến tình hình an ninh chính trị trên địa bàn. Thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá và khẩu hiệu hành động "Chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả" do Công an tỉnh phát động, cấp ủy, lãnh đạo đơn vị đã chú trọng đổi mới hình thức, biện pháp phát động và tổ chức phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" trong đơn vị. Qua đó khơi dậy sức mạnh dân chủ, đoàn kết, trí tuệ để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trong từng thời gian, thời điểm có tính quyết định. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được đặc biệt quan tâm đã động viên cán bộ, chiến sĩ nâng cao bản lĩnh chính trị, ý chí vượt khó, nhất là tinh thần đoàn kết, ý thức tổ chức kỷ luật, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật và mệnh lệnh của cấp trên; tác phong làm việc khách quan, thận trọng; sự phối hợp, hiệp đồng, lập công chặt chẽ.

Trước thêm Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, các tổ chức phản động lưu vong có nhiều hoạt động phá hoại, phát triển lực lượng chống phá. Cấp ủy, lãnh đạo đơn vị đã tập trung đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu chống phá của các thế lực thù địch và các hoạt động của các tổ chức, cơ sở phản động trong nước, không để các đối tượng có những hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia, phá hoại Đảng, Nhà nước. Năm 2015, đơn vị đã đấu tranh, khám phá tổ chức phản động "Lực lượng quốc dân dựng cờ dân

chủ" do Trần Anh Kim cầm đầu. Cũng trong năm 2015, vào dịp kỷ niệm 70 năm cách mạng tháng Tám, Quốc khánh 2/9, đơn vị đã phối hợp với Công an huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa bóc gỡ, vô hiệu hóa cơ sở nội địa của tổ chức phản động "Việt Tân" trên địa bàn tỉnh. Năm 2017, đơn vị đã tập trung bóc gỡ, vô hiệu hóa số đối tượng trong "Hội anh em dân chủ", cụ thể là Nguyễn Văn Túc và số cơ sở nội địa của tổ chức phản động "Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời" như Nguyễn Văn Tuấn, Đoàn Văn Thế.



Các đối tượng trong vụ án đưa người trốn đi nước ngoài bị đưa ra xét xử tại tòa.

Ngoài việc điều tra các vụ án theo thẩm quyền, Phòng An ninh điều tra còn tiến hành điều tra các vụ án khác theo phân công của lãnh đạo Công an tỉnh. Trong 5 năm qua, đơn vị đã thụ lý 14 vụ án, 31 bị can, phần lớn là các vụ án phức tạp, liên quan đến những vấn đề nổi cộm về an ninh trật tự ở địa phương như: đưa hối lộ, môi giới hối lộ và nhận hối lộ; lừa đảo chiếm đoạt tài sản; tổ chức đưa người trốn đi nước ngoài; sử dụng con dấu tài liệu giả của cơ quan, tổ chức. Đặc biệt, trong số các vụ án, đơn vị đã tiếp nhận, giải quyết nhiều vụ án, vụ việc liên quan đến việc thực hiện chế độ, chính sách dành cho người có công. Lợi dụng việc thực hiện các chủ trương, chính sách an sinh xã hội đối với người có công trong các cuộc kháng chiến như chế độ đối với thương binh, bệnh binh, chất độc da cam... đã xuất hiện nhiều đối tượng có hành vi làm giả hồ sơ hưởng chế độ, chính sách; lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức "chạy" chế độ. Đáng chú ý có trường hợp các đối tượng móc nối với cán bộ công chức, bác sĩ trong các bệnh viện tạo thành đường dây làm giả hồ sơ thực chứng để hưởng chế độ chính sách dành cho người có công với số lượng lớn. Điển hình là vụ án đưa hối lộ, môi giới hối lộ và nhận hối lộ, đơn vị đã khởi tố 7 bị can trong vụ án trên, hiện vụ án đang được điều tra, giải quyết. Qua quá trình điều tra, đơn vị đã tham mưu, đề xuất với các ban, ngành có liên quan các biện pháp khắc phục sơ hở, thiếu sót trong thực hiện các thủ tục hành chính, giải quyết chế độ chính sách an sinh xã hội đúng người, đúng đối tượng.

Với những thành tích đạt được trong những năm qua, Phòng An ninh điều tra, Công an tỉnh đã nhận được nhiều phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước, Chính phủ và ngành Công an. Nhưng hơn hết, những kết quả đó đã góp phần vào công tác bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn, giữ bình yên cuộc sống, được quần chúng nhân dân khen ngợi và đánh giá cao.

HỘP THƯ BẠN ĐỌC



Trong tuần, Tòa soạn Báo Thái Bình nhận được nhiều tin, bài, ảnh, tản văn, thơ, tạp bút, truyện ngắn... của các cộng tác viên trong và ngoài tỉnh. Tiêu biểu như cộng tác viên: Đặng Cát, Nguyễn Thiện Thuật (Thái Thụy); Nguyễn Văn Phênh (Kiến Xương); Cao Bá Khoát (Vũ Thư); Xuân Nha, Công Liêm (thành phố Thái Bình); Lương Thế Lộc (MTTQ tỉnh); Ngọc Khánh (Bộ đội Biên phòng tỉnh); Bình Vân (Công an tỉnh); Thúy Vân (Đài TTTT thành phố); Trúc Lành (Đài TTTT Hưng Hà); Hà Thanh (Đài TTTT Vũ Thư); Vũ Duệ (Nam Định); Nguyễn Tiến Bình, Trần Giáp, Đỗ Văn Xuân (Hà Nội); Trương Thị Thủy, Lê Hứa Huyền Trân (Bình Định); Nguyễn Minh Thuận, Nguyễn Tuyết Quyên (Bạc Liêu); Nguyễn Đại Duẩn (Quảng Bình); Nguyễn Tiến Bình, Võ Ngộ (Ninh Bình); Đặng Trung Thành (Thành phố Hồ Chí Minh); Hoàng Đăng Du (Kon Tum)...

Hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống lực lượng thanh niên xung phong Việt Nam (15/7/1950 - 15/7/2020) và 73 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2020), các cộng tác viên: Công Liêm có bài "Cụ chiến binh Vũ Đức Hạnh và tấm sơ đồ tìm hài cốt đồng đội"; Nguyễn Văn Phênh có loạt bài thơ "Những lời tri ân", "Mãi nở hoa", "Mẹ có hai con"; Ngô Văn Mãn có các bài "Đẹp mãi thanh danh", "Thắm ân tình"; Vũ Duệ gửi bài thơ "Đón anh về" tặng hai người vợ liệt sĩ là Vũ Thị Thoa và Nguyễn Thị Tân, xã Thăng Long, huyện Đông Hưng đã vào Nam tìm hài cốt chồng đưa về quê hương năm 2010. Bài thơ nói lên nỗi lòng của nhiều người vợ liệt sĩ với mong muốn tìm được nơi các liệt sĩ yên nghỉ, được đón các anh về với quê hương.

Trên lĩnh vực kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng..., cộng tác viên Ngọc Khánh đưa tin: Bộ đội Biên

phòng đồng hành cùng phụ nữ nghèo trên tuyến ven biển Thái Bình. Theo tin, thực hiện các mô hình "Giúp dân phát triển kinh tế", Đồn Biên phòng Cửa Lân đã phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Đông Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Tiên Hải trao tặng lợn giống cho 2 hộ nghèo của xã Đông Minh với mong muốn các gia đình cố gắng vượt qua khó khăn vươn lên trong cuộc sống... Về hoạt động của các đoàn thể, cộng tác viên Vũ Đông có tin Hội Nữ chiến sĩ Trường Sơn huyện Kiến Xương tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Cộng tác viên Thúy Vân có tin Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Bồ Xuyên, thành phố Thái Bình ra mắt mô hình "Phụ nữ với bảo vệ môi trường", thu hút hơn 100 hội viên tham gia.

Hoạt động xã hội, từ thiện, cộng tác viên Hà Thanh có tin: Vũ Thư huy động gần 546 triệu đồng ủng hộ quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" từ khối cơ quan và đơn vị sự nghiệp giáo dục. Cộng tác viên Tạ Xuân Sinh có bài "Học sinh chăm làm việc thiện" viết về em Nguyễn Hải Nam, xã Minh Tân, huyện Hưng Hà, học sinh lớp 11 Trường THPT Bắc Duyên Hà giàu lòng nhân ái. Hải Nam tích cực

học hỏi cách làm bánh sinh nhật bán qua mạng. Toàn bộ số tiền thu được từ bán bánh Hải Nam dành mua các đồ dùng thiết yếu và thực phẩm tặng người có hoàn cảnh khó khăn, người già neo đơn, bệnh tật trong huyện. Việc làm của Hải Nam được người dân, chính quyền địa phương và Hội Chữ thập đỏ huyện Hưng Hà ghi nhận, là tấm gương cho nhiều bạn noi theo.

Tin, bài, ảnh, thơ, video clip, truyện ngắn, ... của các bạn gửi về cộng tác đã, đang được biên tập, chọn đăng tải trên Báo Thái Bình điện tử (baothaibinh.com.vn) và báo in Báo Thái Bình. Ban Biên tập Báo Thái Bình trân trọng cảm ơn sự nhiệt tình cộng tác của các bạn và mong các bạn tiếp tục cộng tác thường xuyên. Lưu ý: Tin, bài gửi về cộng tác để nghị các bạn ghi rõ họ tên, địa chỉ và số điện thoại liên lạc. Mỗi tin, bài gửi về cộng tác, để nghị các bạn gửi kèm 1 - 3 ảnh cùng nội dung, có chú thích đầy đủ.

Tin, bài, ảnh cộng tác của các bạn gửi về địa chỉ: Tòa soạn Báo Thái Bình, số 13, phố Lý Thường Kiệt, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình hoặc hòm thư điện tử: toasoan@baothaibinh.com.vn.

Trân trọng!